

Mac Pro

ก่อนใช้ Mac Pro ให้อ่านคู่มือ**สิ่งสำคัญใน Mac Pro** ที่ support.apple.com/guide/mac-pro คุณยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือจาก Apple Books ได้อีกด้วย (หากมี) เก็บรักษาเอกสารประกอบไว้เพื่อการอ้างอิงในอนาคต

ความปลอดภัยและการดูแล

ดูส่วนข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญด้านล่าง: "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือ**สิ่งสำคัญใน Mac Pro**

ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

อย่าใช้ผลิตภัณฑ์จำนวนมากของฟาร์มคอมพิวเตอร์เพื่อหลีกเลี่ยงฟาร์มคอมพิวเตอร์ของคุณ กลไกไม่มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ และองค์ประกอบต่าง ๆ แต่ไม่ได้ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์

อย่าปิดกั้นช่องระบายอากาศใดๆ คอมพิวเตอร์ของคุณต้องระบายอากาศให้เย็นตามที่เพียงพอ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการระบายความร้อนอย่างเหมาะสมและให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และหลีกเลี่ยงการลดอุณหภูมิหรือความเสียหายต่อส่วนประกอบภายใน

เปลี่ยนแบตเตอรี่

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่รุ่นที่ก่อน แบตเตอรี่อาจต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ในช่วงระยะเวลาการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นประเภทและขนาดเดียวกัน (BR1632A) เท่านั้น โดยหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนต้องได้รับการชาร์จอย่างถูกต้องก่อนใช้ไฟหรือไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามกินแบตเตอรี่

ห้ามกินแบตเตอรี่ที่ถูกกลืนลงคอ อาจทำให้เกิดแผลในลำไส้ใหญ่อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงและอาจทำให้เสียชีวิตได้ เก็บแบตเตอรี่ใหม่และที่ใช้แล้วให้ห่างจากเด็ก ถ้าไม่สามารถเปลี่ยนฟาร์มคอมพิวเตอร์ได้ ให้หยุดใช้คอมพิวเตอร์แล้วส่งคืนให้ช่างเทคนิค ถ้าคุณคิดว่าแบตเตอรี่อาจถูกกลืนลงคอหรืออยู่ภายในบริเวณส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของใครก็ตาม ให้ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที

ติดตั้ง Mac Pro

เสียบสายลึกลงไปที่ด้านหลังเข้ากับเต้าเสียบสายปลั๊กไฟที่อยู่ในช่องด้านหลัง Mac Pro ของคุณ และเสียบสายสายลึกลงไปที่ด้านหลัง (ด้านหลังที่ต่อสายดินหรือลึกลงไปที่ต่อสายดิน ต่อต่อสายดินไว้) อย่างละเอียดตรงช่องขาปลั๊กสายดิน

กำลังไฟ

Mac Pro จะดึงกระแสไฟฟ้าเข้ามามากกว่า 12 แอมป์ที่ 120 V และมากกว่า 6 แอมป์ที่ 230 V ในการกำหนดค่าที่โหลดเต็มที่กำลัง ใช้ความระมัดระวังในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้าที่ขาของวงรีไฟฟ้าของเครื่องนี้เนื่องจากสามารถเป็นอันตรายได้หากวางผิดที่หรือต่อสายดิน ซึ่งจะทำให้เบรกเกอร์วงจรย่อยตัดและคอมพิวเตอร์สูญเสียข้อมูล ขอแนะนำให้เชื่อมต่อระบบที่กำหนดค่าโดยสมบูรณ์แล้วเข้ากับวงจรไฟฟ้าเฉพาะ

การหลีกเลี่ยงอันตรายจากการได้ยิน

ในการป้องกันอันตรายจากการได้ยินที่อาจเกิดขึ้นได้ ไม่ควรฟังในระดับเสียงที่ดังมากเป็นระยะเวลาสั้น ๆ ส่วนข้อมูลฉบับเต็มเกี่ยวกับเสียงและการได้ยินได้ที่ apple.com/sound

ข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์เมาส์ 1 ของ Apple Magic Mouse

Apple Magic Mouse ถูกจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย 1 ซึ่งยึดตาม IEC 60825-1 Ed. 3 อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นไปตาม 21 CFR 1040.10 และ 1040.11 ซึ่งมีข้อกำหนดที่เป็นไปตาม IEC 60825-1 Ed. 3 ดังที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดของ Laser Notice No. 56 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ข้อควรระวัง: อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นประกบด้วยเลเซอร์อย่างอ่อนแอซึ่งตัวการใช้งานนอกเหนือจากที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ การมองเห็น หรือการถอดแยกชิ้นส่วน อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลอย่างระมัดระวังที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อุปกรณ์เครื่องนี้ได้รับบริการโดย Apple หรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต



ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับ

ข้อมูลด้านระเบียบข้อบังคับของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายในแอปพลิเคชัน เลือกเมนู Apple > เกี่ยวกับ Mac เครื่องนี้ จากนั้นคลิก ในที่นี้ของระบบ หรือการถอดแยกชิ้นส่วน ข้อมูลเพิ่มเติมด้านระเบียบข้อบังคับมีอยู่ใน "ข้อมูลด้านความปลอดภัย การดูแล และระเบียบข้อบังคับ" ในคู่มือ**สิ่งสำคัญใน Mac Pro**

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ FCC และISED Canada

อุปกรณ์เครื่องนี้เป็นไปตามของ FCC ส่วนที่ 15 และมาตรฐานของ RSS ที่ได้รับการยกเว้นในอนุญาตจากISED Canada การใช้งานในไปทางเชื่อมไปยังผลิตภัณฑ์: (1) อุปกรณ์เครื่องนี้ไม่ก่อให้เกิดสัญญาณที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์เครื่องนี้จะไม่รบกวนสัญญาณใดๆ ที่อาจได้รับ รวมทั้งสัญญาณที่อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่ไม่ต้องการ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ EU / ราชอาณาจักร

Apple Inc. ของประเทศใน ที่นี้ว่าอุปกรณ์นี้ปฏิบัติตาม Directive 2014/53/EU และ Radio Equipment Regulations 2017 สำนักเอกสารแสดงการปฏิบัติตามมาตรฐานสามารถดูได้ที่ apple.com/euro/compliance ตัวอย่างของ Apple ใน EU คือ Apple Distribution International Ltd., Hollyhill Industrial Estate, Cork, Ireland ตัวอย่าง

ของ Apple ในสหราชอาณาจักรคือ Apple UK Ltd., 2 Furze Ground Way, Stockley Park, Middlesex, UB11 1BB



การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ENERGY STAR®



ในฐานะคู่ค้าของ ENERGY STAR ทาง Apple มีความตั้งใจที่จะให้ผลการดำเนินงานที่โปร่งใสของผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามแนวทางที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของ ENERGY STAR โครงการ ENERGY STAR คือการร่วมมือกับของผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ช่วยให้ประหยัดเงินและช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีค่า

คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นพร้อมการจัดการพลังงาน โดยตั้งให้คอมพิวเตอร์มีการพักเครื่องหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 10 นาที ในการเสริมสร้างการกำหนดที่คอมพิวเตอร์ของคุณให้คลิกปุ่มบนหน้าจอบนหน้าจอ หรือคลิกปุ่มที่ดู บนเมนูพื้นที่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR ไปที่ energystar.gov

ข้อมูลด้านการกำจัดและการรีไซเคิล



สัญลักษณ์ข้างต้นหมายความว่าตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของคุณสามารถนำทิ้งที่ศูนย์แยกขยะได้ในบริเวณ เมื่อผลิตภัณฑ์นี้หมดอายุการใช้งาน ให้นำไปส่งจุดรวบรวมที่หน่วยงานท้องถิ่นกำหนด การคัดแยกและการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ของคุณและ/หรือแบตเตอรี่ของคุณที่ในระหว่างการกำจัดช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และทำให้มั่นใจว่าการรีไซเคิลนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรีไซเคิล จุดรวบรวมขยะรีไซเคิล การติดต่อคุณลูกค้าและความคิดริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ของ Apple ไปที่ apple.com/th/environment

แบตเตอรี่ในตัว

อุปกรณ์ตัวต่อของคอมพิวเตอร์กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอยู่ในตัว แบตเตอรี่ในตัวจะเปลี่ยนหรือได้รับการซ่อมแซมโดยช่างเทคนิคที่ได้รับการฝึกอบรมเท่านั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้แบตเตอรี่เสียหาย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้แบตเตอรี่ร้อนเกินไป เกิดการลุกลามไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บ การซ่อมแซมโดยคุณลูกค้าไม่ได้รับการฝึกอบรมหรือใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ใช่ของแท้จาก Apple อาจส่งผลต่อความปลอดภัยและการทำงานของอุปกรณ์ แบตเตอรี่ในตัวต้องมีการรีไซเคิลหรือกำจัดอย่างเหมาะสมในบริเวณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนของ Apple ไปที่ apple.com/th/batteries

ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์

การใช้ Mac Pro คือเป็นการยอมรับข้อจำกัดสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ของ Apple และของบริษัทอื่นๆ ซึ่งอ่านได้ที่ apple.com/legal/sla

เนื้อหาการรับประกันแบบจำกัดระยะเวลาหนึ่งปีของ Apple

Apple จะให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ที่จำกัดระยะเวลาและอุปกรณ์เสริมที่จำหน่ายในต่างประเทศของวัสดุและการประกอบประกอบเป็นระยะเวลาหนึ่งปีจากวันที่ซื้อสินค้าหรือการรับประกัน Apple ไปในประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อสินค้าหรือการรับประกัน Apple ในประเทศหรือภูมิภาคที่ซื้อสินค้าหรือการรับประกัน Apple หรือเข้าปีที่ Apple Store หรือร้านค้าของ Apple ที่ได้รับการอนุญาตโดย Apple โดยตัวเลือกของบริการที่นับจะขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณเข้ารับบริการ และอาจจำกัดเฉพาะเฉพาะในประเทศที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น อาจมีค่าธรรมเนียมการโทรและค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ Apple จะพิจารณาซ่อม เปลี่ยนเครื่อง หรือคืนเงินค่าอุปกรณ์สำรองของคุณตามดุลยพินิจที่เห็นชอบ หากคุณส่งการเรียกร้องสิทธิ์ที่ถูกต้องตามเงื่อนไขการรับประกันนี้ ภายใต้นโยบายการรับประกันและข้อมูลรายละเอียดการบริการที่ระบุไว้ในคู่มือได้ที่ apple.com/th/legal/warranty และ support.apple.com/th-th ผลการรับประกันนี้จะไม่เป็นไปตามข้อตกลงของสิทธิ์ที่ตามกฎหมายและกฎระเบียบที่มีผลในท้องถิ่น คุณอาจจะต้องเตรียมหลักฐานรายละเอียดการซื้อเมื่อมีการเรียกร้องภายใต้การรับประกันนี้

สำหรับผู้บริโภคภายใต้ข้อตกลง: สินค้าของเรามีความพร้อมกับการรับประกันที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคชาวออสเตรเลีย คุณผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนหรือได้รับการคืนเงินสินค้าหรือการคืนค่าที่ร้ายแรงและไม่ได้คืนค่าของสำหรับการสูญหายหรือความเสียหายอื่นใดที่การรับประกันไม่ได้กำหนด คุณยังมีสิทธิ์ที่จะส่งสินค้าและขอคืนเงินสินค้าได้โดยอัตโนมัติหากมีการฟ้องร้องที่ไม่ได้ดำเนินการฟ้องร้องบนเว็บไซต์และข้อตกลงดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดที่ร้ายแรง Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. โทร: 133-622